



## ประกาศระเบียบการให้ทุนสนับสนุน

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้รับการว่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๐ แห่ง เพื่อติดตามประเมินผล  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จึงได้ประกาศระเบียบการให้ทุนสนับสนุน บุคลากรของวิทยาลัย  
สงฆ์นครน่าน นิสิต และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นผู้เก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ  
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

### รูปแบบของการสมัคร

#### ๑. แบบ A สมัครเป็นชุดโครงการ/ตำบล

ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มลงเก็บข้อมูลของตำบลที่เก็บข้อมูลไม่เกิน ๔ ตำบล/๑  
ผู้สมัคร (ยกเว้นทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเห็นสมควร) ผู้สมัครจะต้องประสานงานกับนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลนั้นๆ ให้ทราบ และประสานขอหนังสือส่งถึงหน่วยงานดังกล่าว กับทาง  
ศูนย์วิจัยเพื่อลงพื้นที่ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง หลังจากที่ได้สำรวจความพึงพอใจแล้ว  
จะต้องดำเนินการหาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล สรุปผลข้อมูล ตามรูปแบบของ  
มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้กับศูนย์วิจัย เพื่อให้คณะกรรมการทางวิทยาลัยสงฆ์ตรวจรูปแบบ  
และความถูกต้อง หลังจากนั้นผู้สมัครส่งเล่มฉบับสมบูรณ์จำนวน ๒ เล่มพร้อมเครื่องมือประเมิน และ  
ไฟล์ข้อมูล

#### ๒. แบบ B สมัครลงเก็บข้อมูลในพื้นที่

ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มลงเก็บข้อมูลของตำบลที่เก็บข้อมูลไม่เกิน ๕ ตำบล/  
๑ ผู้สมัคร (ยกเว้นทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเห็นสมควร) ผู้สมัครจะต้องประสานทางศูนย์เพื่อแจ้ง วัน  
เวลาที่จะลงพื้นที่ให้กับทางศูนย์วิจัย ก่อนการลงพื้นที่อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อทางศูนย์จะได้จัดส่งหนังสือ  
ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลนั้นๆ รับทราบ หลังจากที่ได้สำรวจความพึงพอใจ

เรียบร้อยแล้ว...

เรียบร้อยแล้ว นำแบบประเมินตามจำนวนของตำบลที่ลงพื้นที่นำเสนอให้กับทางศูนย์วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อย หากไม่สมบูรณ์ผู้ประเมินต้องนำไปแก้ไขและเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์

### ๓. แบบ C สมัครเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มลงเก็บข้อมูลของตำบลที่เก็บข้อมูลไม่เกิน ๕ ตำบล/๑ ผู้สมัคร (ยกเว้นทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเห็นสมควร) ผู้สมัครจะต้องประสานกับทางศูนย์วิจัยเพื่อทราบจำนวนพื้นที่ ตำบลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของตำบลนำมาประกอบข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลของตำบลที่ได้รับมาดำเนินการในการวิเคราะห์ทางสถิติ สรุปประมวลผล ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งร่างสมบูรณ์ให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้อง ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ส่งเล่มสมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลและแบบประเมินตามจำนวนของแต่ละตำบล

### รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน

#### การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่านดังนี้

#### ๑. แบบ A การสมัครเป็นชุดโครงการ/ตำบล

จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)/โครงการ  
การเบิกเงินอุดหนุนการประเมินจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนมีสิทธิเบิกเงินอุดหนุนการประเมินเป็นรายงวดจากยอดเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  
งวดที่ ๑ จ่ายจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ)วัน นับตั้งแต่สัญญาเงินอุดหนุนการประเมินมีผลบังคับใช้ และผู้รับการประเมินต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินพื้นฐานบทที่ ๑ - ๓ จำนวน ๒ ชุด และไฟล์ข้อมูล

งวดที่ ๒ จ่ายจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ)วัน นับตั้งแต่ผู้ประเมินส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับร่างสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) พร้อมไฟล์ข้อมูลจำนวน ๒ ชุด ส่งศูนย์วิจัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้รายงานประเมินฯ ต้องได้รับการตรวจรูปแบบตามแบบที่ผู้ให้ทุนและทางวิทยาลัยสงฆ์ฯกำหนดเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ จ่ายจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ ๒๐ ผู้ประเมินหรือผู้รับทุนส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องส่งฉบับสมบูรณ์ตามแบบผู้ให้ทุนหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ)วัน จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล และต้นฉบับเครื่องมือเก็บข้อมูล จึงอนุมัติเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายได้

ทั้งนี้ การดำเนินการด้านเอกสารทั้งแบบประเมิน, ต้นฉบับสมบูรณ์, และการเข้าเล่มงานวิจัย ทางผู้รับทุนเป็นผู้จัดหา และดำเนินการเองทุกประการ



## ๒. แบบ B การสมัครลงเก็บข้อมูลในพื้นที่

จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ตามจำนวนแบบประเมินในค่าตอบแทนชุดละ ๑๐ บาท จ่ายตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างของตำบลในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การจ่ายงบประมาณ

งวดที่ ๑ (งวดแรก)จำนวน ๓๐ % ของเงินอุดหนุนการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) หลังจากได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเก็บข้อมูล

ทั้งนี้แบบประเมินความพึงพอใจฯ ทางศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน จะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับผู้สมัครลงเก็บข้อมูลเองตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างขอพื้นที่วิจัยนั้น ๆ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๗๐ % ของเงินอุดหนุนการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) หลังจากผู้ประเมินส่งเอกสารเครื่องมือการประเมินฉบับสมบูรณ์ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างของตำบล ทั้งนี้เอกสารเครื่องมือการประเมินฉบับสมบูรณ์ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจรูปแบบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายได้

## ๓. แบบ C การสมัครเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล


จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ตำบลละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาท)

งวดที่ ๑ (งวดแรก) จ่ายจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่งรายงานฉบับโครงร่าง (แก้ไข) ตามแบบโครงร่าง จำนวน ๒ ชุด และไฟล์ข้อมูล ภายใน ๓๐ วัน ในการเซ็นสัญญาอนุมัติจากทางวิทยาลัยสงฆ์ฯ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จ่ายจำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับสมบูรณ์ตามแบบผู้ให้ทุนหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล และต้นฉบับเครื่องมือเก็บข้อมูลจึงอนุมัติเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายได้

ทั้งนี้ ร่างฉบับสมบูรณ์นั้น ทางผู้วิเคราะห์ข้อมูล จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

ทั้ง จึงประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔



( พระชยานันทมุนี ผศ.ดร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ